

มติใหม่ความดีความชอบ เมื่อขรก.ตำรวจ ทำดี เฮ-2ชั้น "ผบ.ตร."สั่งด่วน ทุกบก.คัดชื่อส่ง

นำเสนอเมื่อ : 28 พ.ค. 2558

ตัดข่าวมาแล้วต่อ เมื่อวงการตำรวจ มองเห็นคุณงามความดีของข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่มีคุณงามความดี โดยพิจารณาความดีความชอบ พิเศษ 2 ชั้น โดยให้ส่งชื่อเขาสวนกลางให้ ผบ.ตร.อนุมัติ ถือเป็นมติใหม่ของการพิจารณาความดีความชอบในวงราชการ

เรื่องนี้ก็มีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่ได้รายงานว่า ตร.ทำดีได้เฮทั่วหน้า ผบ.ตร.สั่งขึ้น 2 ชั้น ตำรวจทุ่มเทเสียสละ ตั้งใจทำงานตามนโยบาย จนเป็นที่ ยอมรับ มีผลงานชัด ได้รับคำชื่นชมจากประชาชน จิตทุกบก.คัดชื่อส่งด่วนภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ เพื่อตรวจสอบก่อนส่งผบ.ตร. เซ็นอนุมัติ

วันที่ 27 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้ พล.ต.ต. ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ผบช.ยศ.) รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกคำสั่งด่วนที่สุดที่ 0001(ศปก.ตร.)/92 ถึง ผบช.และตำแหน่งเทียบเท่าทุกหน่วยงาน /ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.โดยหนังสือดังกล่าวระบุ

ตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ข้าราชการตำรวจ ทุกนาย ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวิสัยทัศน์ "พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน" ซึ่งที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจหลายนายได้ทุ่มเทเสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารราชการ จนได้รับการยอมรับ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผ่านทางสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ผบ.ตร.ดังกล่าวข้างต้นและเป็นแบบอย่างเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม ผบ.ตร.จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนขึ้นเงินเดือน 2 ชั้นในปีงบประมาณ 2557 ให้กับข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว จึงสั่งการให้ ศปก.ตร.แจ้งหน่วยต่างๆ ดำเนินการดังนี้

ให้ทุกหน่วยสำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ สามารถเสริมสร้างความศรัทธาและภาพลักษณ์ที่เป็นที่รักของประชาชน รวมทั้งข้าราชการตำรวจที่ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่จนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายที่แสดงถึงผลงานอย่างชัดเจนในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน ส่งให้ บช.ภ.และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมเสนอ สกพ.ภายในวันที่ 5 มิ.ย.57

และให้ สกพ.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลประวัติการได้รับขั้นเงินเดือน
ที่สามารถสนับสนุนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นในบัญชีประมาณ 2557 ได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของเสนอ
ผบ.ตร.ต่อไปภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2558 ให้ดำเนินการโดยด่วน

พล.ต.อ.สมยศกล่าวว่า จริงๆ แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจนั้นก็ต้อง
มีจิตวิญญาณที่ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนอยู่แล้ว
แต่ด้วยภารกิจของข้าราชการตำรวจนั้นมีมากมายหลายด้าน จนอาจทำให้มีการล้าหรือท้อบ้าง
ตนเข้าใจถึงหัวอกของผู้บังคับบัญชาทุกคนดีว่าเป็นอย่างไร

"จึงต้องการกระตุ้นให้ข้าราชการตำรวจได้มีขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจน้ำดีเหล่านี้
จากการที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์
ซึ่งนอกเหนือจากการประเมินผลงานของผู้บังคับบัญชาก็อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งอยากให้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจคนอื่นๆ ต่อไป" ผบ.ตร.กล่าว

นโยบายการพิจารณาความดีความชอบเช่นนี้
ควรเป็นต้นแบบของการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการทุกหน่วยงาน
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สำหรับคนที่ตั้งใจทำงาน
ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อตอบแทนอย่างเหมาะสม ไม่ต้องรอคิวจากต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว

อ่านเพิ่มเติมได้จาก [หนังสือพิมพ์ข่าวสด](#) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558